

การเป็นประจักษ์พยาน



เป้าหมาย

เพื่อคริสตชนสะท้อนข่าวดีแห่งพระวรสารไปยังเพื่อนพี่น้องด้วยการดำเนินชีวิตประจำวันของตนอย่างดีตามคำสอนและแบบอย่างของพระเยซูเจ้า



มอชอีตบอดูน



คาร์โล อคูติส เป็นเด็กหนุ่มชาวเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดรุนแรงเมื่ออายุ 15 ปี คาร์โลเป็นเด็กหนุ่มที่รักพระเยซูเจ้ายิ่งกว่าชีวิตของตน เมื่ออายุ 7 ขวบ เขาได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก และนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เขาไม่เคยพลาดการไปร่วมพิธีมิสซา นมัสการศีลมหาสนิท และสวดสายประคำเป็นประจำทุกวัน

เมื่อเขาต้องทนทุกข์เพราะความเจ็บป่วย เขาบอกกับพ่อและแม่ของเขาว่า “ผมถวายเป็นความเจ็บปวดของผมทั้งหมดแด่พระเจ้า เพื่อพระสันตะปาปา และพระศาสนจักร และเพื่อไม่ต้องไปไฟชำระ แต่มุ่งตรงไปสวรรค์ได้เลย”

ขณะนี้อัครสังฆมณฑลมิถิลาไนได้เริ่มกระบวนการขอแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้
ศักดิ์สิทธิ์ จากการรวบรวมหลักฐานจากชีวิตของเขาทำให้เราได้รู้ว่าเขาอุทิศตน
จริงๆ เขาให้ความช่วยเหลือชุมชนผู้อพยพ ขอดาน คนพิการ คนชรา ฯลฯ เขา
เป็นห่วงเพื่อนๆ ของเขาที่พ่อแม่หย่าร้าง เขาชอบช่วยเหลือเพื่อน ปกป้องคนที่
มีความยากลำบาก บ่อยครั้งที่เขาปกป้องผู้พิการที่ถูกรังแก เขาต่อต้านการทำ
แท้งและให้เหตุผลตามทัศนคติของคริสตชน เขามีมุมมองที่ดีต่อทุกคน เขา
สนใจเป็นพิเศษเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบภาพยนตร์
และสร้างเว็บไซต์ที่รวบรวมอัจฉริยะศีลมหาสนิทจากทั่วโลก

(ข้อมูลจากนิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2014)



ท่านประทับใจชีวิตของคาร์โล อคูติส ในเรื่องใดบ้าง และชีวิตของเขาให้บท
สอนอะไรแก่ท่านในการดำเนินชีวิตคริสตชน?



“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือองแผ่นดิน ถ้าเกลือจืดไปแล้ว จะเอาอะไรมาทำให้เค็มอีกเล่า เกลื่อนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจะถูกทิ้งให้คนเหยียบย่ำ “ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะไม่ถูกปิดบัง ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอามาวางไว้ใต้ถัง แต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้าน ในทำนองเดียวกัน แสงสว่างของท่านต้องส่องแสงต่อหน้ามนุษย์ เพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์

(มธ 5:13-16)



1. คำ หรือวลี หรือประโยคใดจากพระวรสารนักบุญมัทธิวที่ท่านได้ฟังนี้ สะกิดใจท่านมากที่สุด เพราะเหตุใด ?
2. แบ่งปันการคล้อยใจที่ได้รับจากการฟังพระวาจา ซึ่งพระเจ้าตรัสผ่าน
พระวรสารนักบุญมัทธิวถึงท่านในวันนี้



ในฐานะที่ท่านเป็นคริสตชน เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า ท่านจะสะท้อนข่าวดีแห่งพระวรสาร ไปยังเพื่อนพี่น้องด้วยการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านอย่างไร?



"เป็นหน้าที่เฉพาะของฆราวาส เนื่องจากเป็นกระแสเรียกเฉพาะของพวกเขาก็จะแสวงหาพระราชัยของพระเจ้า เฉพาะอย่างยิ่ง โดยเอาธุระเกี่ยวข้องกับข่าวของของ โลกนี้และจัดระเบียบให้เป็นที่ไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า เขาดำรงชีพอยู่ในโลกหมายความว่า มีหน้าที่ มีงานทุกอย่างและแต่ละอย่างในโลก เขาอยู่ในฐานะปกติธรรมดาของชีวิตครอบครัวและสังคมการเป็นอยู่ของพวกเขา จากฐานะต่างๆ เหล่านี้ ทอเป็นผืนผ้าที่เดียวกันได้ เพราะเขาอยู่ในฐานะหน้าที่อย่างนี้แหละ พระเจ้าจึงทรงเรียกร้องให้เขาใช้การปฏิบัติหน้าที่ของเขา ให้เขาดำเนิน

ชีวิตตามจิตตารมณ์ของพระวรสาร เขาจึงจะได้ก่อให้เกิดประโยชน์บันดาล
ความศักดิ์สิทธิ์แก่โลก เขาเป็นดังเชื้อแป้งที่ออกมาจากภายในตัวเขาก็ว่าได้
และดังนี้เมื่อเขาส่องแสงเรืองรองด้วยชีวิตของเขาเป็นต้นด้วยความเชื่อ ความ
ไว้วางใจและความรัก เขาจะเผยให้คนอื่นทั้งหลายแลเห็นพระคริสต์เจ้า ฉะนั้นจึง
เป็นหน้าที่ในลักษณะพิเศษของฆราวาส ที่จะส่องสว่าง
เข้าไปในข้าวของต่างๆ ของโลกนั้นเกิดมีขึ้น และเจริญ
งอกงามขึ้นตามพระคริสต์เจ้าเรื่อยๆ ไป และจะเป็นการ
“ส่องสาธุการพระผู้สร้างและพระผู้ไถ่อีกด้วย” (LG 31)



"หน้าที่สำคัญของฆราวาสทั้งหญิงและชาย ก็คือ
การเป็นองค์พยานประกาศพระคริสต์เจ้า ซึ่งเขาต้องทำด้วยการดำรงชีวิตและ
คำพูดในครอบครัว ในกลุ่มสังคม และในวงงานอาชีพ เพราะว่าในตัวเขา
เหล่านั้นจะต้องปรากฏตัวมนุษยชนใหม่ซึ่งสร้างขึ้นด้วยความเที่ยงธรรม และ
ความศักดิ์สิทธิ์อันแท้จริงตามแบบพระเจ้า (อฟ 4:24) เขาต้องสำแดงให้เห็น
ชีวิตใหม่ในวงสังคมและวัฒนธรรมของบ้านเมืองตามประเพณีนิยมของชาติ
เขาต้องรู้จักวัฒนธรรมที่กล่าวนี้ ต้องชำระให้บริสุทธิ์บำรุงรักษาให้งอกงาม
ตามสถานการณ์ใหม่ ทำให้สมบูรณ์ดีพร้อมในพระคริสต์เจ้า แล้วดังนี้ความ
เชื่อถือพระคริสต์เจ้ากับชีวิตของพระศาสนจักรก็ไม่ใช่สิ่งที่สังคมซึ่งเขามีชีวิต

อยู่ไม่รู้จักอีกต่อไป แต่จะซึมซาบเข้าไปในสังคม และทำให้สังคมนั้นเปลี่ยนแปลงไป” (AG ข้อ 21)

“ก่อนอื่นเราต้องประกาศพระวรสารด้วยการเป็นองค์พยาน เช่น คริสตชนคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งที่ดำรงชีวิตอยู่ประชาคมของตน แสดงให้เห็นว่าสามารถจะเข้าใจและเห็นคล้อยตาม มีชีวิตและมีชะตากรรมร่วมกับคนอื่น ร่วมมือช่วยเหลือทุกคนในการทุกอย่างที่ดีและน่านิยม นอกจากนั้น เขายังแสดงให้เห็นอย่างซื่อๆ และไม่แสวงหาว่ามีความเชื่อถึงคุณค่าที่อยู่เหนือสิ่งมีค่าโดยทั่วไป อีกทั้งมีความหวังในสิ่งหนึ่ง ซึ่งแลไม่เห็นและไม่มีใครกล้านึกฝันถึง เมื่อเป็นองค์พยานโดยไม่ต้องพูดเช่นนี้ คริสตชนดังกล่าวก็ทำให้คนที่เห็นเขาดำรงชีวิต ออคมิได้ที่จะถามว่า "ทำไมเขาถึงเป็นเช่นนี้ ทำไมเขาจึงดำรงชีวิตแบบนี้ อะไรหรือใครเป็นแรงผลักดันจิตใจเขา ทำไมเขาจึงมาอยู่กลางหมู่พวกเรา" การเป็นองค์พยานเช่นนี้นับเป็นการประกาศข่าวประเสริฐแล้ว เป็นการประกาศอย่างเงียบๆแต่เป็นการประกาศที่มีพลังและเกิดผล นี่คือการประกาศพระวรสารเบื้องต้น” (EN 21)

“ครอบครัวคริสตชนมีหน้าที่พิเศษ คือ ต้องเป็นประจักษ์พยานถึงพันธสัญญาของพระคริสตเจ้าในธรรมล้ำลึกปีศาจของพระองค์ โดยการเผยแพร่วามปลื้มปีติแห่งความรัก และความหวังอันแน่วแน่ซึ่งครอบครัวจะต้องสามารถอธิบายถึงเหตุผลให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ครอบครัวคริสตชนประกาศให้รู้ถึง

เอกสารหมายเลข 19 L : การเป็นประจักษ์พยาน : กุมภพันธ์ (2014)
กระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์

คุณค่าของพระอาณาจักรของพระเจ้าสำหรับโลกปัจจุบัน รวมถึงความหวังอัน
แน่วแน่ในชีวิตแห่งความบรมสุข” (FC ข้อ 84)